



บทที่ 455
26 ปีแล้ว

ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันที่ 1-2 มิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา ลูกและลูกสาวได้นำทีมของมูลนิธิที่ผลิตอาหารกล่องไปแจกอาหารแก่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ที่อัครสังฆมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่นี้ทางฝ่ายผู้ผลิตอาหารเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ลูก

วันที่ 2 มิถุนายน 1996 เป็นวันที่ลูกได้รับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์
เช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2022 ลูกตื่นแต่เช้าในห้องโรงแรม สิ่งที่ทำสิ่งแรกคือ โมทนาคุณพระเจ้า
26 ปีแล้ว วันนี้ ...

แล้วลูกก็อดไม่ได้ที่จะมองย้อนหลังไปดูชีวิตตัวเองใน 26 ปีที่ผ่านมา ชีวิตที่เหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แต่มันเป็นชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าบทประพันธ์

ลูกเห็นในภาพยนตร์ ชีวิตของลูกมีฉากที่แจกนโบงามไบหนึ่ง ถูกคนใจร้ายโยนขว้างลงบนพื้น แตกกระจายกระจาย มีหน้าซำ ต่อมายังมียักษ์ตัวใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเดินมาเหยียบกระที่กบนเศษ Porcelain เหล่านั้นจนแหลกละเอียด ฉากต่อไปก็คงจะเหลือแค่มีคนมากวาดเศษ Porcelain เหล่านั้นและนำไปทิ้งเท่านั้น

แต่ ... มันกลับไม่ใช่ 😊😊😊

ฉากต่อไปมีแสงส่องลงมาจากสวรรค์ ลงมาบนกองเศษ Porcelain เหล่านั้น แล้ว ... เศษ Porcelain ทั้งหมดก็กระโดดกลับขึ้นไปฟอร์มเป็นรูปแจกนโบงามใหม่ ซึ่งในทางภาพยนตร์ก็คงใช้เทคนิคในการ reverse sequence 😊

ฉากทั้งหมดเหล่านี้ เป็นฉากในจินตนาการของลูก ที่ลูกเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง หากในภาพยนตร์ ฉากที่เห็นนี้อาจจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที แต่ในชีวิตจริงของลูก ฉาก Healing หรือการที่เศษ Porcelain กระโดดกลับขึ้นไปฟอร์มเป็นแจกนโบงามไบเดิม ใช้เวลายี่สิบกว่าปี!

26 ปีที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้อะไรต่อมิอะไรมากมาย ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกรับศีลล้างบาป ลูกตั้งใจว่าลูกจะรับใช้พระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ 26 ปีต่อมาคือ ณ ขณะนี้ ที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ ความร้อนรนในการรับใช้พระองค์ของลูกก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม แต่จะลึกซึ้งกว่าด้วยซ้ำ

สองทศวรรษกว่าที่ผ่านมา ลูกได้ค้นพบสัจธรรมที่สำคัญที่สุดว่า การดำรงชีวิตเป็นคริสตชนที่รับใช้นั้น ทางเดินชีวิตมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ในท่ามกลางกลีบกุหลาบเหล่านั้น ไม่เพียงมีหนามกุหลาบอยู่ด้วย แต่ยังเต็มไปด้วยขวากหนามและกองเพลิง

สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวลูก นำทางลูก เป็นแสงสว่างให้ลูกในการรับใช้พระองค์อย่างไม่ย่อท้อมาตลอดคือ พระวาจาของพระองค์นั่นเอง

หากลูกไม่ได้ศึกษาพระวาจาของพระองค์อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระองค์ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุดและอย่างมีวินัยแล้ว ลูกคงไม่สามารถยืนหยัดในการเป็นคริสตชนรับใช้ได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้

ย้อนรอยเท้า ... จึงเข้าใจ 😊



มาถึงวัยนี้ มองย้อนหลัง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ลูกได้ประสบพบมาตลอดนั้น จริงๆ แล้ว ที่แท้คือ พระพรของพระองค์นั่นเอง 😊😊😊

หากทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำในการรับใช้พระองค์ สำเร็จสมประสงค์อย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาใดๆ เลย ลูกอาจจะลืมตัวและคิดว่าความสำเร็จเหล่านั้นเป็น “ผลงาน” และ “ความเก่ง” ของลูกก็ได้ แต่การจะต้องก้าวข้ามปัญหาแต่ละขั้นๆ ทุกขั้นตอนนั้น ทำให้เท้าและเข่าของลูกติดดิน

ในขณะที่จิตใจก็ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ทุกเวลานาที กว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ จนถึงการก้าวข้ามตัวเองได้นั้น พระองค์ได้ฟังคำอธิษฐานภาวนาของลูกเข้า สาย ป้าย กลางคืน ...

และลูกก็เข้าใจพระวาจาบทเหล่านี้เป็นอย่างดีตอนนี้ พระเจ้าข้า “**ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว**” ยากอบ 2:17 และ “**การที่ความเชื่อของท่านถูกทดลอง ก่อให้เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์**” ยากอบ 1:3-4 และ “**เรายังภูมิใจในความทุกข์เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง**” โรม 5:3

อ้อ! 😊

และลูกค้นพบเพิ่มเติมว่า “**อย่าให้ผู้ใดที่ถูกทดลองพูดว่า ‘ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทดลอง ... พระองค์ไม่ทรงทดลองผู้ใด แต่เราทุกคนถูกกิเลสตัณหาทดลอง**” ยากอบ 1:13

ชัดเจนพระเจ้าข้า

และการค้นพบอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดจากประสบการณ์ของลูกคือ เราต้องไม่คิดว่าการรับใช้พระเจ้านั้นคือผลงาน เมื่อไรที่เราคิดเช่นนั้น ปัญหาเกิดขึ้นที่ กิเลสของความเป็นมนุษย์จะเข้าครอบงำ ความอิจฉา การอยากได้ผลงาน ผลคือ การเบียดเบียนจะเป็นผลตามมา

พระวาจาเหล่านี้ ล้วนทำให้ลูกเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าที่มีคุณค่าที่สุดคือ การทำทุกสิ่งด้วยใจ ไม่ใช่เพื่อหน้าตาหรือผลงาน

“ไม่ว่าทำอะไร จงทำจากใจ ประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์” โคโลสี 3:23

“ส่วนท่าน เมื่อให้ท่าน อย่าให้มือซ้ายท่านรู้ว่ามือขวากำลังทำอะไร เพื่อท่านของท่านจะได้เป็นท่านที่ไม่เปิดเผย” มัทธิว 6:3

และ “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” มัทธิว 9:13

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระวาจาของพระองค์ได้ทรงสอนและนำลูกให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคนานัปการ จนกระทั่งถึงขั้นนี้ สามารถก้าวข้ามตัวเองได้แล้วในการรับใช้พระองค์ ลูกขอถวายชีวิตที่เหลือทั้งครบในการรับใช้พระองค์ ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานพระพรและโอกาสแก่ลูกในการรับใช้พระองค์ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

อาแมน

ลูกขอพร: **องค์คุณแห่ง**

www.moving-themountain.com

